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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
 

ผู้มาประชุม 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร  
3 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา เลขานุการสภาฯ เอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
4 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา  ธุระกิจ  
5 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต  ธุระกิจ  
6 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย  บัวระบัน  
7 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ  จอมคําสิงห์  
8 นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  
9 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง  ทรงสิทธิ์  
10 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล  แสนสิงห์ ลาป่วย 
11 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ลาคลอด 
12 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ  ภูเนตร  
13 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์  อุ่นเจริญ  
14 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข  วรนาม  
15 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน  สารมูล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย  สังฆะมะณี  
2 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์  กันลา  
4 ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน  อุปรา  
5 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. สมบูรณ์  แข้คํา  
6 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. กอบกุล  เฟ่ืองฟู  
7 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด กฤตาภรณ์  ทะราษี  
8 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง  ปัญญา  
9 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา  มันตาพันธ์  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
11 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย  รักไท้  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สัญญา  ยิ่งกําแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ วาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวกุลการ  ละมุลพงษ์ ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุลการ  ละมุลพงษ์  
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า อนุชา  แซ่ลิ้ม  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป กันยกร  โสภา  
24 นายอภิไท  เฉลยพจน์ นักจัดการงานทั่วไป อภิไท  เฉลยพจน์  
 
 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
 

1 -    
2 -    

 



3 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมี  นายประยุทธ  เกษี  ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  ทําหน้าที่ในการประชุม  
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 
 
นายประยุทธ  เกษี  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565  
ประธาน 
    
ระเบียบวาระท่ี 1  -  เรื่องประธานแจ้งที่ประธานทราบ  
นายประยุทธ  เกษี   ได้รับหนังสือลา จากสมาชิก  2  ท่าน คือ  
ประธาน    นายมงคล  แสนสิงห์  หมู่ที่ 7 ลาป่วย  
    นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  หมู่ที่ 9  ลาคลอด  

อีกหนึ่งเรื่องได้รับหนังสือจาก เลขานุการสภา  หนังสือเลขที่   รอ.76105/2565  วันที่ 
5 สิงหาคม 2565 เรื่องการลาออกจากตําแหน่ง เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วน
ตําบลสะอาดสมบูรณ์  ข้าพเจ้านางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา ได้รับตําแหน่ง เลขานุการ
สภา องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 4  มกราคม  2565  
บัดนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 
2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
ขอแสดงความนับถือ 
นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
ประธานได้รับหนังสือ ได้รับทราบ อนุญาตให้ลา 
วันที่ 8  สิงหาคม  2565 

     ขอแจ้งที่ประชุมทราบ เป็นญัตติ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพ่ิมญัตติ ในเรื่อง  
     ที่เสนอใหม่ ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอพิจารณา เป็น 3.6 ก็เป็นวาระของการ  
     คัดเลือกเลขานุการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 18  
       เป็นไปตามข้อบญัญัติ องค์การบริหารสว่นตาํบล แก้ไขเม่ือ พ.ศ.2546 มาตรา 57 ที่ได้  
     พูดถึง เรื่องนี้ไว้ พ้นจากตําแหน่งแล้ว ก็ให้ตั้งแต่ ซึ่งมาตรา 57 ให้สภา องค์การบริหาร  
     ส่วนตําบล เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
     ส่วนตําบล คนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาส่วนตําบล มีหน้าทีรับผิดชอบ การจัดการ  
     การประชุมและหน้าที่ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่  
     รับผิดชอบ จัดการประชุม และหน้าที่ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
     มอบหมายให้ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร  
     ส่วนตําบล วรรคแรก หน้า 7 ให้แทนตําแหน่งที่ว่างลง เพราะฉะนั้น จึงแจ้งบรรจุ  
     ระเบียบวาระซ่ึงเป็นเรื่องเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามท่านเลขาไหมครับ  
     ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  
 
 
 



4 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายประยุทธ  เกษี  -  เชิญท่านเลขา แจ้งการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ประธาน 
 
นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา-    กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขา  มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หนังสือวาระการประชุมครั้งที่แล้วไหมคะ ของสมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24  พฤษภาคม  2565  ไม่มีเพ่ิมเติม  ขอบคุณคะ 
 
นายประยุทธ  เกษี  -    รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการปฏิบัติตามด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมทาง  
ประธาน    เลขานุการสภา ก็จะส่งระเบียบวาระการประชุมสําเนารายงานการประชุมให้ก่อน  
     3 วัน เชื่อว่าหลายท่านพิมพ์ผิดพลาด นิดหน่อย ก็จะมีบ้าง ก็จะขอมติที่ประชุม  
     มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ขอบคุณครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3         -  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นายประยุทธ  เกษี       -  3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัด  
ประธาน    น้ าเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2565  ระเบียบวาระ ซึ่งผู้บริหารก็ได้ยื่นหนังสือญัตติ แจ้งต่อ  
     ประธานสภา ได้นําเข้าสู่วาระสําคัญ เรียนเชิญท่านนายกต่อที่ประชุมสภาครับ  
 
นายสหาย  สังฆะมะณี -    กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบต.  นายก อบต.เหตุผลในข้อบัญญัติ ของตําบลสะอาดสมบูรณ์ ในเรื่อง บ่อดักไขมัน บําบัด

น้ําเสียในอาคาร มีความจําเป็นของตําบล ปัญหามาจากการถมดิน ปลูกบ้านก็ยกสูง
กว่าถนนก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมา ในเรื่องของปล่อยน้ําเสีย ลงถนน ปล่อยน้ําเสียลง
ที่สาธารณะ ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งกลิ่นเหม็น ก็เลยเสนอเข้าต่อสภาของเรา ก่อนที่จะสร้าง  
บ้านต้องมีการขออนุญาตถ้าไม่มีบ่อบําบัด น้ําเสีย ก็จะไม่อนุญาตสร้างบ้านได้ ก็เป็น  
 นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีความจําเป็น 2 เรื่อง 1.ขยะเปียก  
2.บ่อดักไขมัน ของทุกองค์การบริหารส่วนตําบล ก็ต้องนําเข้าสภา ก่อนที่จะบังคับใช้  
ในรายละเอียด ของความจําเป็น ของข้อบัญญัติทุกท่านก็คงได้ศึกษามาแล้วนําเรียนต่อ  
ที่ประชุมแค่ครับ ขอบคุณครับ  นายประยุทธ  เกษี 3.1 พิจารณาเห็นชอบ ข้อบังคับ
ตําบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ในข้อบัญญัติ 
ในรายละเอียดไว้ในข้อบังคับต่อไปต้องมีจะมีความหมายในข้อบัญญัติ ซึ่งในข้อบัญญัติ 
จะมี 11 ข้อ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจในข้อบัญญัตินี้ 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร อาศัยความตามอํานาจใน มาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5 )  
พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ และนายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงตราข้อบัญญัติ ไว้ 
ดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไปสู่แหล่งระบายน้ํา
และยังไม่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการ การกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคาร
ประเภทนั้น 
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกําหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการปลูก
สร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสําหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย 
หรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัติมีผล
บังคับให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ํามัน หรือไขมันให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท 
ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการ
ปฎิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามความ
จําเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ ของอาคารหรือสภาพของ
พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ของภูเขาพื้นท่ีเกษตรกรรมพ้ืนที่ในชนบท 
ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ แล้วก็
ลงประกาศไว้  วันที่ 25  กรกฎาคม 2565 ในข้อที่ 11 จะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับ สภา
พ่ึงมาพิจารณาดังนี้ จริงแล้วในเรื่องข้อบังคับ ผมเรียนไปแล้ว เป็นกฎหมายที่บังคับใช้
ภายในตําบล ของเรา เพราะฉะนั้น เขตปกครองของเรา ถึงตรงไหนก็ครอบคลุมตรง
นั้น ในเรื่องรายละเอียดก็จะแนบไปแล้ว คําว่าบ่อดักไขมัน เขาก็ใส่รายละเอียด ก็จะ
แนบไปแล้ว คําว่าบ่อดักไขมัน เขาก็ใส่รายละเอียดไว้ วิธีดักบ่อไขมัน เป็นอย่างไร เชิญ
ท่านปลัด ได้ชี้แจงครับ  
 

นายสมบูรณ์  แข้คํา  - กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านต่อใน  
ปลัด อบต.    ข้อ 3.1 ในข้อบัญญัติข้อบังคับของตําบลว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสีย  
     ปี 2565 ท่านสมาชิก ท่านเดิมอาจจะเคยพิจารณามาแล้วโดยข้อบัญญัติที่ไม่ได้  
     งบประมาณตําบลสะอาดสมบูรณ์เคยมีมาแล้ว 1.เรื่องจําหน่ายอาหาร และผสมอาหาร  
     ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จะเป็นข้อบังคับ ร้านค้าที่ขายอาหาร ร้านอาหาร ก็ปฏิบัติตาม  
     ข้อบังคับ  ก็จะมีรายละเอียดอยู่และก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียม ถ้าร้านขายอาหารมี  
     พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรจะได้เสียค่าธรรมเนียมแพงกว่าปกติ ซึ่งเราจะมีไม่เยอะ 
     2.ข้อบังคับตําบลฯ ว่าด้วยการเก็บขยะมูลฝอย ปี 2545 ตรงนั้นก็จะกําหนดใครจะมา  
     ดูดส้วมต้องเสียค่าธรรมเนียมต้องขออนุญาต อบต.ก่อนใครจะรับเก็บขยะต้องมา  
     ขออนุญาตจาก อบต.เป็นฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 เรื่องขอเขตอันตราย เข่นฟาร์มเลี้ยงหมู  
       ฟาร์มเลี้ยงหมูฉบับล่าสุด ปี พ.ศ.2562 – 2563 ที่รถเก่ียวข้าวที่จะเข้ามา ต้องเสีย  



6 
 

     ธรรมเนียม ต้องเสียค่าธรรมเนียม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราจะมี 3 ฉบับ 
     ฉบับที่ 4 ถ้าผ่านสภาสําหรับเหตุผล ที่ท่านนายกได้นําเรียนไปแล้วนั้นก็คือในเรื่องของ  
     สิ่งแวดล้อม เราออกตามกฎหมายไม่ใช่อยู่ๆ จะออกเราอาศัยก ฎหมายสาธารณสุข  
     ปี พ.ศ.2535 พรบ.สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
     ที่จะทําความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระราชดําริพันปีหลวง ซึ่งมีเยอะมาก  
     ที่ให้ทําไปแล้ว สําหรับขยะเปียก อบรมแล้วก็ให้ไปทําขยะเปียกที่บ้านให้ทุกครัวเรียน  
     ได้ทํา เป็นพระราชดําริของพระองค์ท่าน เรื่องบําบัดน้ําเสียของเราส่วนมากเป็นพื้นที่  
     ชนบทอยู่ไม่เหมือนบ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นใครทําก็ได้ หลังๆ มาบ้านยกสูงขึ้น  
     ปล่อยน้ําเสียลงถนน โดยไม่มีบ่อดักไขมัน กระทรวงมหาดไทยก็เลยสั่งการทั่วประเทศ  
     ไม่ใช่ทําแต่เราให้ทําเสร็จก่อน วันที่ 12 สิงหาคม ถวายเป็นพระรา ชกุศล เนื่องใน  
     วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าสิริกิติ์ เราก็เลยได้เสนอข้อบัญญัตินี้เข้าสู่สภา  
     ประธานได้ชี้แนะตรงนี้มาจากท้องถิ่นจังหวัด กองช่างเราเป็นเจ้าของเรื่อง ท่านไปดูที่  
     ข้อ 2 อันนี้ไม่ได้ใช้เลย ข้อบัญญัติจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็ลง  
     ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาก่อน เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเขาจะประกาศใช้ได้เมื่อไหร่ 
     ถ้าสภาเห็นชอบก็ส่งให้นายอําเภออนุมัติ พอนายอําเภออนุมัติเสร็จ  เราก็ส่งลง  
     ราชกิจจานุเบกษา  หลังจากนั้นเขาก็จะประกาศถึงจะมีผลต่อตําบลเรานี่คือการบังคับ  
     ใช้ ส่วนด้านหลังที่เป็นข้อกําหนดข้อ 11 เขาให้นายกฯออกข้อกําหนดเป็น  
     เอกสารแนบท้าย  ต่อไปใครจะก่อสร้างบ้านใหม่หลังจากข้อบัญญัติตําบลมีผลบังคับใช้  
     หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาจะต้องยื่นแบบผ่านกองช่างต่อไปเราจะต้องตรวจ  
     ตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสียเราจะไม่อนุญาต ต้องนําแก้ไขแบบก่อนถึงจะ  
     นํา เสนอมาใหม่ บ่อดักไขมันเราก็จะมีอยู่ 3 แบบ  
     1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์  
     2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที ่ 
     3. บ่อดักไขมันสําเร็จรูป  ส่วนมากเ ขาจะใช้บ่อสําเร็จรูปต้องมีให้เราตรว จสอบ ด้วย 
     หลังจากมีผลแล้วถึงจะประกาศให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําสมาชิกให้แจ้งชาวบ้านด้วย  กรณีจะ 
     สร้างบ้านเขาไม่รู้เขาจะรณรงค์คือเขาไปสร้างเองเลยเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมา พอเสร็จ  
     แล้วไปขอบ้านเลขท่ี  ที่อําเภอเขาไม่ออกบ้านเลขที่ให้  ถ้าไม่ขออนุญาตจาก  อบต.ก่อน 
     ใบอนุญาตที่จะไปขออนุญาตได้คือ  ใบ อ.1 ซึ่งมาขอเราก็จะออกให้เซ็นถึงจะถือ  
     เอกสารไปอําเภอ ขอน้ําขอไฟฟ้าก็ไม่ได้  พรบ .นี้เขาประกาศท่ัวประเทศแล้ว  มันมี 
     ข้อกําหนดอยู่ถามว่าบ้านสมัยเก่าไม่เป็นไรไม่ต้องข อ ในการพิจารณาข้อบัญญัติ  
     ทุกเรื่องยกเว้นงบประมาณเ ขาไม่ให้  3 วาระรวด  แต่ข้อบัญญัติอย่างอ่ืน สามารถ  
     พิจารณา  3 วาระรวดได้  รับหลักการหลังแถลงไปแล้วท่านสามารถอภิปรายได้เสร็จ  
      แล้วท่านประธานก็จะรับหลักการแล้วก็จะแป รญัตติถ้าไม่มีคนแป รญัตติขออนุมัติ  
     เห็นชอบเลยให้เสร็จในวันเดียวถ้างบประมาณไม่ได้ต้องทิ้งไว้แปรญัตติ  5-6 วัน  
     เสร็จแล้วถึงจะไปแปรญัตติลงมติได้ต้องนําเรียนต่อสมาชิกในข้อบัญญัติของตําบล  
     บ่อดักไขมันสามารถพิจารณา  3 วาระรวดได้เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาแป รญัตติวันอื่น  
     ก็แล้วแต่สภาก็นําเรียนประธานไปถึงสมาชิกขอบคุณครับ 
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นายประยุทธ  เกษี  -  สําหรับรายละเอียดท่านปลัดก็นําเรียนต่อท่ีประชุมสภาแล้วสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้ว 
ประธาน    เข้าเขาระบุในเรื่องพิจารณาวาระข้อ 3.1 ข้อบัญญัติข้อบังคับยกเว้นคืองบประมาณท่ี  
     จะเป็น  2-3 วาระไปตามที่อ่ืน  3 วาระรวดได้สาระสําคัญข้อบังคับฉบับนี้มีบ้าง  
     นิดหน่อยความจําเป็นก็สามารถพิจารณา  3 วาระรวดได้เนื่องจากมีทั้งหมด 11 ข้อ  
      แล้วก็ในหลักการและเหตุผลทางท่านนายกและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลได้  
     ชี้แจงแล้วว่าประเด็นที่ 1 ในหลักการก็คือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอันที่  2 ก็จะ 
     เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ  
     พระเจ้าอยู่หัว  นี้คือหลักการของข้อที่  2 ส่วนข้อที่  3 ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
    ตําบลสะอาดสมบูรณ์จําเป็นต้องมีข้อบังคับในเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องของหลักการตอนนี้ที่  
     พิจารณาข้อบัญญัติฉบับนี้อยู่ในช่วงของพิจารณาสาระสําคัญแล้วก็จะให้ที่ประชุมได้  
     แสดงความคิดเห็นจึงจะขอมติที่ประชุมในข้ันรับหลักการสาระสําคัญข้อ 8 ข้อ 10 ก็จะ 
     ให้ท่านแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 
 
นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานที่เคารพคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องนี้ผมได้  
ส.อบต. หมู่ที่ 3    ศึกษาดูแล้ว หลายวัน เมื่อสักครู่ท่านปลัดได้อภิปรายท่านประธานได้ชี้แจงก็พอเข้าใจ  
     จะติดอยู่ที่ว่า บ่อดักไขมัน เราจะสามารถติดตั้งส่วนไหนของบ้านหรือจะเอาน้ําในส่วน  
     ไหนลงบ่อ เราสามารถจะเอาไปติดต่อกับน้ําห้องน้ําหรืออย่างไรในส่วนนี้ผมไม่เข้าใจ  
     เผื่อมีพ่ีน้องประชาชนถามมา ถังนี้ต่อไปจะสร้างทุกครัวเรือนไหม แต่ละถังราคาสูงไหม  
      จะไดช้ี้แจงให้พ่ีนอ้งไดท้ราบ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านภาษิต  ธุระกิจ ครับ  
ประธาน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเราอยู่ใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2    เรื่องบ่อดักไขมัน บําบัดน้ําเสีย ส่วนใหญ่หมู่บ้านเราจะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆไม่ได้เป็น  
     ร้านอาหารใหญ่ ส่วนมากจะล้างถ้วย ล้างชาม ลงสู่พ้ืนที่ ของตัวเองไม่มากนัก  
     บ่อดักไขมันต้องเป็นร้านอาหารใหญ่ๆ ร้านเนื้อย่าง ตรงที่ไขมันเยอะๆ บ้านเราเป็น  
     หมู่บ้านเล็กๆ เพียงมีน้ําเสียใช้อาบน้ํา ล้างถ้วย-ชาม เล็กน้อยแต่เกิดปัญหา เกี่ยวกับ  
     บ่อบําบัดน้ําเสียปล่อยลงเลยก็เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ผมอยากถามว่า  
     บ่อบําบัดไขมัน เป็นบ่อหนึ่งหรือรวมกับบ่อบําบัดน้ําเสียที่เรามีข้อบังคับ จะใช้พิจารณา  
     ในวันนี้เป็นบ่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นบ่อเดียวกันก็ไปดูข้อ 5 ห้ามนําน้ําจากส่วนอื่น  
       เช่น น้ําล้างมือ น้ําอาบ น้ําซกัผ้า น้ําฝน เข้าในบอ่ดกัไขมันถ้าเป็นบอ่ดกัไขมันก็เปน็บอ่  
     ดักไขมันใช่หรือไม่ ถ้าเป็นบ่อดักน้ําเสีย ที่พ่ีน้องใช้ในครัวเรือน มาซักผ้า มาล้างถ้วย-  
     ชามลงไปบ่อบําบัดน้ําเสีย ค่อยปล่อยออกไม่มีร่องระบายน้ํา ลงสู่ที่สาธารณะก็จะให้  
     พี่น้องดูดออกใช้รถดูดส้วมดูดออกคือความเข้าใจของผม ผมอยากถามว่ามันเป็น  
     บ่อเดียวกันหรือแยกส่วนในบ่อดักไขมัน บําบัดน้ําเสีย ขอบคุณครับ  
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นายประยุทธ  เกษี  - มี 2 ท่านที่ได้สอบถาม ท่านไปดูข้อบังคับก่อน คือ ข้อ 11 ที่ต่อท้ายเป็นข้อกําหนด 
ประธาน    หรือเป็นหนังสือประกาศของเจ้าพนักงาน คือ ปลัด ประกาศของนายกถ้าเป็นกฎหมาย  
     ใหญ่ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูเบื้องต้นก็คือรับหลักการ ดูในสาระสําคัญในส่วน  
     ข้อบังคับ ซึ่งที่สําคัญ จะให้ทุกท่านทําความเข้าใจ ในข้อบัญญัตินี้เขาจะบอกว่า คําว่า  
     บ่อดักไขมัน หมายความว่าอย่างไร คําว่าพนักงานหมายความว่าอย่างไร ให้ดูตรงนั้น  
     ก่อนถ้าดูทั้ง 11 ข้อ ถ้าสงสัยก็สอบถามไป แล้วก็จะผ่านขั้นตอนการรับประกาศ และ  
     สุดท้ายการรับประกาศแล้วก็แปรญัตติ ถ้าไม่มีคนแปรญัตติ ค่อยไปพูดถึงรายละเอียด  
     ข้อกําหนด หรือประกาศ สุดท้ายก็ขอมติที่ประชุมมีผลบังคับข้อนี้ 

 
นายสมบูรณ์  แข้คํา  - กราบเรียนประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีที่ท่า นสมาชิกได้อภิปราย  
ปลัด อบต.    จํานวน  ๒ ท่าน  ท่านที่ 1 ท่านสมัย บัวระบัน หมู่ที่ ๓  ท่านได้พูดในเรื่องของ  
     ข้อกําหนดรูปแบบบ่อดักไขมัน มีอยู่ 3 อย่าง บ่อซีเมนต์ บ่อสร้างในที่ บ่อสําเร็จรูป  
     จะบอกวิธีราคา  ก็จะบอกเลยว่าใช้เหล็กเท่าไร  ใช้ปูนเท่าไหร่ ปูนซีเมนต์เท่าไหร่  
     ไปดูในวิธีก่อสร้าง บ่อดักไขมันจะมีขุดลึกเท่าไร ส่วนราคามีหลายอย่าง ตอบไม่ได้ว่า  
     กี่อย่าง ส่วนการติดตั้งอยู่ที่ความเหมาะสมโดยดูที่ประมาณน้ําเสีย ที่เกิดจากครัวเรือน  
     การล้าง การชักแล้วก็พ้ืนที่ก่อสร้างมันจะมีอยู่ จะทําใหญ่ทําเล็ก ดูที่ความเหมาะสม  
     ในข้อกําหนด ส่วนท่านภาษิต ธุรกิจ หมู่ที่ 1 ต้องไปดูที่วิธีก่อสร้างจะมีบอก มันต้องดัก  
     ไว้ก่อน แล้วน้ําดักไว้แล้วน้ําเสียจะไปอีกที่ มันน่าจะเป็นบ่อติดกันจะเป็นสี่เหลี่ยม  
      น้ําไขมันก็จะผ่านตรงนี้ไป มันก็จะมีอ่างอีกแบบหนึ่งเก็บน้ําเสียไว้ เต็มแล้วก็มาดูดออก  
      ตรงนี้มันจะดักไขมัน ดักเศษอาหาร น้ําเสียมันก็จะไหลออกเหมือนส้วมจะมีบ่อเก็บกับ  
     บ่อซึม มันจะเป็นลักษณะเดียวกัน ส่วนบ่อสําเร็จรูป ผมก็ไม่มีความชํานาญในเรื่องนี้  
      ท่านก็ไม่ต้องตกใจเพราะตรงนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่า เขาให้ใช้ข้อที่ 6 วรรค 2 ให้เจ้าของ  
     หรือผู้ครอบครองอาคาร สําหรับอาคารนั้นให้เสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยก่อนจะสร้าง  
     บ้านใหม่ หลังจากข้อบัญญัตินี้บังคับใช้ในตําบลเราส่วนคนเดิมเขาไม่ได้พูดถึงเลย  
     แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี  -  ขอบคุณครับ ท่านปลัด เชิญท่านนายก 
ประธาน 

 
 

 



9 
 

นายสหาย สังฆะมะณี  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.    เป็นรายละเอียด เรื่องใหม่ท่ีต้องพิจารณา ส่วนในเรื่องความเข้าใจ บ่อดักไขมันก็คือ  
     บ่อดักไขมัน ไม่เก่ียวกับบ่อบําบัดน้ําเสีย ในครัวเรือนของท่านมันคนละอย่าง แต่วิธีการ  
     บ่อดักไขมันจํากัดพ้ืนที่ให้อยู่ในพื้นท่ีบ่อดักไขมันอาจจะเล็กจะใหญ่ตามพ้ืนที่ดูความ  
     เหมาะสมตามที่ปลัดพูด แต่ต้องครอบคลุม เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อสําเร็จรูป ส่วนบ่อบําบัด  
     น้ําเสียในครัวเรือน บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี บางบ้านก็ขุดหลุม น้ําในห้องน้ํา ไหลลง 
       น้ําอาบ  น้ําซักผ้าน้ําที่ไม่เกี่ยวกับครัวเรือน ที่เก่ียวกับห้องครัว บ่อดักไขมัน บําบัด  
     น้ําเสีย อาจจะไหลไปรวมกับน้ําห้องน้ํา ส่วนในเรื่องบังคับใช้เขาก็เขียนไว้ชัดเจน  
     เกี่ยวกับบ้านใหม่ตามเอกสารแนบไว้ ขอบคุณครับ 

 
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านปลัด และท่านนายก ได้ชี้แจงผมจะเรียนต่อที่ประชุมคือผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้ว  
ประธาน    ว่า ในข้อบัญญัตินี้ เขาใส่ความหมายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ่อดักไขมัน  
       อาคารก็รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหาร ข้อ 5เขาก็ระบุชัดเจนว่าข้อบัญญัตินี้ให้ บังคับแก่  
     อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลง หรือ ไหลลงในที่ระบายน้ํามันชัดเจนอยู่ ท่านปลัดก็ได้  
     พูดไปแล้ว ข้อ 6 วรรค 2 แล้วก็จะมีโทษ ก็จะเป็นข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้อง  
     ระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจยกเว้น  
     การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ยกเว้นตรงนี้ หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายถึง  
     นายก หรือจะไปดูในเรื่องของบ้านเก่า-บ้านเดิม พิจารณาดูแล้วว่าผลกระทบตรงนี้  
     เยอะ ไขมันมีเยอะ สกปรกรอบๆบ้าน นายกอาจจะใช้ดุลพินิจ เขาให้อํานาจ  
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาสภาพลักษณะของอาคาร ทั้งหมดถ้าดูแล้วทั้ง 11 ข้อ  
       สาระสําคัญ ก็ไม่หน้าจะมีผลกระทบอยากฝากถึงทุกท่านทําความเข้าใจหลังจากสิ่งที่  
     จะตามมาหลังจากประกาศราชกิ จจานุเบกษา ตําบลก็ต้องประชาสัมพันธ์  
      ถ้า ไม่อย่างนั้นจะทําผิดไม่รู้ตัว มีท่าน ใดอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติดําเนินการขอ  
     มติในข้ันรับ หลักการท่านสมาชิกทุกท่านครับ ตอนนี้อยู่ในข้ันความเห็นชอบหลักการ  
       ตาํบลความเหน็ชอบบอ่ดกัไขมันบาํบัดน้ําเสยีในอาคาร พ.ศ 2565  สมาชิกท่านใด  
     เห็นว่ารับหลักการ ยกมือครับ  

     ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
     มติที่ประชุม 
       เห็นชอบ  12  เสียง  
       ไม่เห็นชอบ - เสียง  
   งดออกเสียง 2  ท่าน ประธาน,เลขา  
   ลา  2 คน  
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นายเชิดชาย  รักไท้  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอ  
ผอ.กองช่าง    อภิปรายเรื่อง บ่อดักไขมัน ให้สมาชิกเข้าใจ บ่อดักไขมันเขาใช้ดักมันในห้องครัว  
      ลักษณะการก่อก่อสร้างจะแบง่ออกเป็น 2 ช่อง คือช่องแรกจะเป็นไม้จากข้างบนไปพอ  
     ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะท่อ  PVC คว่ําลงเพ่ือว่าไขมันดันขึ้นมาด้านบนให้เราตักออกส่วน  
     น้ําที่มีไขมันจะไปอยู่อีกข้างนึ่ง คือเขาจะให้ไขมันไหลไปอีกข้างนึ่งให้น้อยที่สุดในบ่อดัก  
     ไขมันจะมี 2 ช่อง ก็จะไปบ่อบําบัด คําว่าบําบัดคือบ่อท่ีตกตะกอนพอน้ําเต็มก็จะไปอีก  
     บ่อหนึ่ง ตรงช่องแรกที่ดักไขมันออกคือใช้ท่อคว่ําก่อนจะไปท่อที่ 2 ในบ่อเดียวกันจะมี  
     2 ช่องแล้วเจ้าของบ้านจะทํา 5 เมตร จนไปถึงท่อน้ําสาธารณะซึ่งสมาชิกถามว่า  
     ประมาณราคาเท่าไหร่คือมีหลายรูปแบบในการดําเนินการ นําเรียนสมาชิกสามารถ  
     สอบถามในการอนุญาตสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ให้กับผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น  
     การสื่อสารกับชาวบ้านจะไปไม่ทั่วถึง แต่กองช่างก็จะอํานวยความสะดวกให้  
     ใบอนุญาต อ.1 มีอายุ 1 ปี พอหมดอายุจะต่อใหม่จะไม่เสียเงินในกรณีบ่อบําบัด  
     กรณีบ่อบําบัด มีแบบบ้านที่ท่านจ้างเขียนแบบยังไม่ประกาศใช้ วิศวกรเขาจะบอกไว้  
     ถ้าบ้านไหนเกิน 150 เมตร กฎหมายระเบียบถ้าเกิน 5 เมตร หรือไม่เกิน 150 เมตร  
     จะต้องมีแบบวิศวกร หรือเริ่มต้นจาก 150 เมตรก่อน จะต้องมีแบบวิศวกร มีสถาปนิก  
     รับรอง และมีใบรับรองจากสถาปนิก รับรอง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ชาวบ้านเข้าใจ  
     บางท่านก็ไม่เข้าใจจึงนําเรียนต่อท่ีประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

 

นายประยุทธ  เกษี   - ผอ.กองช่างก็ได้อภิปรายเพิ่มเติมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารบ่อดักไขมัน
ประธาน    ข้อบังคับฉบับนี้ดูแล้วไม่น่าจะไปสร้างความกระทบอะไรเปรียบเทียบกับข้อบังคับ  
     ครอบคลุมทั่วจังหวัด ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจถ้าไม่ลงที่ ผอ.ช่างก็ลงที่นายก เพราะฉะนั้น  
     ทางที่ดีท่ีสุดที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลทํานโยบายทําความเข้าใจในส่วน  
     ประชาสัมพันธ์ในส่วนสําคัญ ก็ถือว่ารับหลักการวาระแปรญัตติ ก็ถือว่าผ่านสภา  
     พิจารณาให้ความเห็นขอบข้อบังคับตําบลเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสีย  
     ในอาคาร พ.ศ.2565 ในส่วนของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ก็ต้องดําเนินการตามข้ันตอน  
     ของข้อบังคับซึ่งระบุไว้ชัดเจนต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือประกาศ ราชกิจจา  
     นุเบกษาแล้วแจ้งไปยังทุกหมู่บ้านผู้นําท้องถิ่น ก็สุดแต่ผู้บริหารเพราะหลังจากผ่าน  
     ราชกิจจานุเบกษาจะได้ชัดเจนว่ามีผลบังคับใช้ ขอผ่านนะครับ ข้อ 3.1  
     ต่อไปเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลนแปลง  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2566 - 2570 ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นก็มอบไป  
     ทางนายกอภิปรายนําเรียนต่อที่ประชุม เชิญครับ  

 



11 
 

นายสหาย  สังฆะมะณี  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พิจารณา  
นายก อบต.    อนุมัติแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี 2566 - 2570 หลักการ  
     และเหตุผลวันนี้นําแผนพัฒนาตําบลเข้าสภา เพื่อสภาพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา  
     ท้องถิ่นของเราประจําปี 2566-2570 เป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมมีด้วยกัน 4 โครงการ  
     จํานวน 2 หมวด ตามรายละเอียด  
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

 เป้าหมาย รถขุดตีนตะขาบ  
  (ผลผลิตครุภัณฑ์) ขนาดไม่ต่ํากว่า 3 ตัน  

  แบบติดแค็ปแอร์ (ตู้แอร์)  
  พร้อมอุปกรณ์รถพ่วงลาก จํานวน 1 ขุด 

  งบประมาณ 2,000,000 บาท (พ.ศ.2566)  
   หน่วยงานที่รับผิกชอบคือกองช่าง ส่วนแผนงานโครงการที่ 2 คือแผนงานกอง  

การศึกษามีท้ังหมด 3 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วกําแพงคอนกรีตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต ตั้งไว้ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ผลคาดว่าจะได้รับ ศูนย์พัฒนา
บ้านแมต ตั้งงบประมาณ 500,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตตั้งงบประมาณไว้ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 จํานวน 
500,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตเหมือนกัน 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟันและพ้ืนโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตตั้งงบประมาณปี  
พ.ศ. 2566 – 2570 จํานวน 400 ,000 บาท ทั้ง 4 โครงการ คือ ลักษณะที่มีการ
ปรับปรุงแผน ที่เรามีการจัดทําแต่แผนตรงนี้ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตําบล  
ของเราก็เลยมีการปรับปรุงเหตุผลที่ว่า ส่วนในเรื่องของซื้อรถขุดดินก็เป็นนโยบายของ  
 ผู้บริหารว่าอยากจะทํา ส่วนนี้ในการพัฒนาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนถ้าไม่มี  
 ในแผนเราก็ทําไม่ได้  ซึ่งผลของการจัดทําแผนตามข้ันตอนมาแล้วมีการประชุม  
คณะกรรมการสนับสนุนแผน  ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็มีการประชุมคณะแผน  
ตําบล วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมสภาในการพิจารณา  
สภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่อยู่ที่ท่านในเรื่องที่จะอนุมัติให้บังคับ ใช้หรือไม่จะให้มี  
การประกาศใช้หรือไม่ส่วนในเรื่องของหลักการและเหตุผลที่บรรจุในแผนถ้าเป็นสภา  
องค์การบริหารส่วนตําบลของเราต้องให้สภาเห็นชอบถ้าเป็นเทศบาลเ ขาไม่ให้สภา  
เห็นชอบก็ได้ในการปรับปรุงแผนเพราะว่ามันจะติดกันก็เป็นเหตุผลหนึ่งผู้บริหาร  
ความต้องการที่อยากจะทําตรงนี้เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ให้ประชาชน ที่ผ่านมาไปไหน  
มาไหนเ ขาก็มีแก้ไขผู้บริหารชุดนี้ก็อยากทําของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เข้าไปดูแล้ว  
เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นไม่มีในแผนเหมือนกันโครงการนี้จะทําให้แผนปี  พ.ศ. 2565  
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ก็ฝากนําเรียนท่านประธานไปหาสมาชิกส่วนตําบลของเราสมาชิกท่านใดอยากซักถาม  
รายละเอียดฝากถึงท่านประธานไปยังสภาขอบคุณครับ 

 
นายประยุทธ  เกษี  - ท่านนายกก็ได้ชี้แจง  ระเบียบวาระท่ี 3.2  ความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนา  
ประธาน    ปี 2566 - 2570 การดําเนินการประธานเองก็เป็นประธานพัฒนาแผนก็ได้เข้าประชุม  
     ใน วันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาในช่วงบ่าย  ช่วงเช้าก็อบรมพ่ีน้องเรื่องของ  
     ขยะ เรื่องของพิจารณาคณะการพัฒนาก็ได้สอบถามรายละเอียดค่อนข้างท่ีจะชัดเจน  
     แล้วในที่สุดก็เห็นชอบแล้วทางผู้บริหารก็ได้นําเสนอตามขั้นตอนให้สภาเห็นชอบ  
     พิจารณาอนุมัติแผนในการแก้ไขท่านนายกครูอภิปรายไปแล้ว  งบประมาณตามตาราง 
     ตามเอกสารแนบที่ใส่ไว้ในหมวดแผนงานของการโยธา 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)  
     แล้วก็ไปในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กบ้านแม ตก็ใส่ไว้ 500 ,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
     ข้อ 2 ก็จะไปทําหลังคาฝนตกมันรั่ว  ทําให้ลูกหลานเราลําบากก็ใส่เท่ากัน 500 ,000 
     (ห้าแสนบาทถ้วน) ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแปลงฟัน 400 ,000 บาท  ก็ไม่ได้ทําทุกปี เรา 
             ใส่ไว้ในแผน ลําดับต่อไปก็จะให้ท่านสมาชิกได้สอบถามอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ 

นายสมัย  บัวระบัน  -  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ประธานที่เคารพแผนพัฒนา  4 ปี เป็นเรื่องที่เหมาะสมครับ  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเข้ามา  
       3 โครงการ  ผมได้ศึกษาดู  2 โครงการ  มีรายละเอียดผมเคยได้พูดกับท่านผู้บริหาร  
     ทุกท่านแล้วว่าถ้าจะทําให้ตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้า  
     ท่านทําเลยครับ  ผมมาเห็นโครงการหนึ่งซื้อรถแม็คโครโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใช้ส อย 
     อย่างไรซึ่งงบประมาณ  2,000,000 บาท เป็นข้อสงสัยก็ได้สอบถามยังคณะผู้บริหาร  
     สอบถามเบื้องต้น ครับ 

นายประยุทธ  เกษี  -  จะให้ท่านภาษิต ได้อภิปรายต่อ เชิญครับ  
ประธาน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในช่วง  
ส.อบต.หมู่ที่ 2    พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง พัฒนา ปี 2566 – 2570 เพ่ือให้อยู่ในแผน  
     ของท่านนายก ที่พิจารณาในวันนี้ โครงการที่ 1 ของท่านนายกอุตสาหกรรมและ  
     การโยธา เป็นหมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจะซื้อรถตีนตะขาบขนาดไม่ต่ํากว่า 3 ตัน  
     คงจะเป็นแม็กโคร ตีนตะขาบ ขนาดเล็กท่านจะซื้อในราคา 2 ,000,000 บาท ผมอยาก  
     ทราบว่ามันมีอุปกรณ์และรถพ่วงลาก จํานวน 1 ชุด อุปกรณ์พ่วงจะเป็นเหมือน  
     อุปกรณ์รถเก่ียวข้าวที่เอารถลากหรือว่ามีรถแม็กโครมีลักษณะอย่างไรผมอยากทราบ  
     หรือจะเป็นครบชุดมา ที่มีจํานวนอุปกรณ์ตามจํานวน 1 ชุด ราคา 2 ,000,000 บาท 
     ขอสอบถามผู้บริหารด้วย ฝากท่านประธานด้วยครับ เนื่องด้วยปัญหาการเงิน การคลัง  
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      สถานะการเงนิทีเ่ราจะพัฒนาในข้ันพ้ืนฐานของตําบลสะอาดสมบรูณ์ของเราดูแล้ว  
     ไม่ได้พัฒนา ติดขัดเรื่องเงินน้อยมากท่ีจะได้พัฒนานอกเหนือจากเงินเฉพาะกิจ  
     เงินอุดหนุนต่างๆ ที่ไปขอจากหน่วยงานอื่นๆได้ วันนี้ท่าน นายกซื้อเพ่ือจะไปพัฒนา  
     ชาวตําบลสะอาดสมบูรณ์ หลายจุดรอการพัฒนาในด้านนี้ถ้าท่านจะซื้อจะเป็น  
     ผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐานเทคอนกรีต ร่องระบายน้ําหรอืไม่ ในจาํนวนเงิน  
      2 ,000,000 บาท ผมไม่อยากให้กระทบกับโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน อยากให้มี  
     บรรจุไว้ในแผนให้ได้พัฒนาก่อสร้างทุกปี อยากถามท่านว่าจะซื้อในปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2566 เลยใช่หรือไม่ ปัญหาน้ําท่วมบ้านกาหลงหมู่ที่ 2 เป็นร่องน้ํามีปัญหาทุกปี  
     อยู่ 2 จุด ถ้าท่านซื้อผมจะทําหนังสือถึงท่านส่วนโครงการด้านการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก  
      มาปีนี้ผมมีโอกาสเป็นกรรมการ การศึกษาพัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตได้เข้าประชุมร่วม  
       คณะครูอาจารยไ์ดป้ระเมินแล้วก็ทรุดมากพอสมควร ก็ฝากไว้ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญท่านประทวน  ใหญ่แก่นทราย ครับ  
ประธานสภา 
 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมสงสัย  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    แผนงานที่ 1 อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทก่อสร้าง รถขุดดิน  
     ตีนตะขาบผมอยากทราบว่าขนาดไม่ต่ํากว่า 3 ตัน วัดกันอย่างไรครับ ไม่เกิน 3 ตัน  
      อยากทราบว่าซื้อมาแล้ว พร้อมกับลากในราคาเดียวกันไหมครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -  มีอีกไหมครับ จะให้นายกชี้แจง ไม่มีนะครับ  
ประธานสภา 
 
นายสหาย  สังฆะมะณี  -  กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในเรื่องของแผนพัฒนา  
นายก อบต.     เป็นเรื่องของแผนที่ต้องบรรจุไว้ในแผนส่วนในรายละเอียดที่เราบรรจุไว้แล้ว ขั้นตอน  
     ต่อไปก็ให้สภามีการอนุมัติแผนให้ประกาศใช้ ในเรื่องของแผนงานที่ 1 รถขุดดินถามว่า  
       ทําไมนายกถึงอยากซื้ออาจจะมองตรงข้ามกับท่านในเมือ่งบประมาณนอ้ยเราจะทํา  
     อย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องเงินงบประมาณ เดี๋ยวนี้ในการ  
     ประชุมในรอบนี้เราจะมีข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี พ.ศ 2566 เข้ามาให้ท่านได้  
     พิจารณาอีก 1 ประเด็น ในเรื่องของงบประมาณตรงนี้ ถ้าวันนี้สภาให้ความเห็นชอบ  
     ในเรื่องพิจารณา ผมก็จะดําเนินการในการจัดซื้อรถขุดดินในปี พ.ศ. 2566 รอให้สภา  
     เห็นชอบก่อนในข้อบัญญัติก็จะนํามาให้ท่านไปพิจารณาส่วนรายละเอียดว่าจะซื้ออะไร  
       ชุดนีมี้อะไรบา้ง เดีย๋วรายละเอียดจะปรากฏอยู่ท่ีปงีบประมาณรายจ่าย ท่านภาษิต  
     สังเกตุในงบประมาณ ทําไว้ปี 2566 ปีเดียว ก็จะดําเนินการในเรื่องของปี พ.ศ. 2566  
      ถ้าสภาไม่เห็นชอบแผนวันนี้ก็คงตกไปถ้าจะมีการซื้อก็ต้องปรับปรุงใหม่ครับ  
     ในการปรับปรุงแผนพัฒนาในการดําเนินการ มีนาคม – เมษายน ก็จะลองดู 2567  
     อีกทีครับ อย่างไรก็แล้วแต่สภาพิจารณาเห็นชอบ ส่วนการตั้งไว้ 2 ,000,000 บาท 
       เยอะไหมก็ตัง้เผือ่ไว้ ถ้าการดําเนินการจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ไดอ้าจจะไม่ถึงก็ไดอ้ยากนาํ  
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     เรียนตรงนี้ในเรื่องของแผนก็ต้องดําเนินการตามนี้ก่อนส่วนรายละเอียดจริงๆเอาเข้างบ  
     รายจ่ายก็จะชัดเจนขึ้น นโยบายของนายกอยากทําแบบนี้ ซื้อแล้วก็อยากให้ครอบคลุม  
     ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาครับ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็จะไปจ้าง  
     ผู้รับเหมามาทํา เช่น ร่องระบายน้ํา ที่ท่านภาษิตพูด ถ้าจ้างผู้รับเหมามาทําต้องรอวัน  
     นั้น วันนี้ ต้องมีใบประกอบการมากมาย ถ้าสามารถแก้ไขได้รวดเร็วผมก็อยากมี  
     แต่ปัญหาที่หนักคือต้องใช้งบประมาณเยอะ ถ้าเราไม่มีเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ  
       เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาเราจะช้ามาก ลําบากดว้ย เช่น น้ําท่วมทาง ถนนมี  
     ปัญหา ผมถามว่าใช้คนไปสกัดคอนกรีต เราจะใส่ท่อระบายน้ําออก ถ้าเรามีรถมาช่วย  
     ตรงนี้ มีอุปกรณ์ เครื่องจักรครบก็สามารถทําได้ นําเรียนต่อสภา ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -  ขอบคุณท่านนายกครับ ที่นําเรียนชี้แจงตอบคําถามของสมาชิก มีท่านใดจะสอบถาม  
ประธาน    เพิ่มเติมอีกไหมครับ     
     ระเบียบวาระ 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570  
     ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบยกมือครับ  
     ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
     มติที่ประชุม 
       เห็นชอบ  12  เสียง  
       ไม่เห็นชอบ - เสียง  
   งดออกเสียง 2  ท่าน ประธาน,เลขา  
   ลา  2 คน  
 
     ระเบียบวาระ 3.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพ่ือซ่อม  
     ประตูสํานักงาน (ห้องรองปลัด) เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงครับ  
นายสมบูรณ์  แข้คํา  -  กราบเรียนประธานที่เคารพคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องขอ  
ปลัด อบต.    อนุมัติงบประมาณ คือ ประตูกระจกห้องได้ล้มแตกท้ังหมดถ้าเราจะซ่อมแซมเราจะ  
     มีเงินอยู่แต่ซ่อมแซมไม่ได้มันเป็นหมวดครุภัณฑ์ผ่านมติที่ประชุมสภาก่อน ก็ให้ช่างมา  
     ประเมินแล้วว่า ค่าซ่อมแซม 6 ,500 บาท เงินก็มีอยู่ 8 ,000 กว่าบาท ไม่ใช่  
     หมวดซ่อมแซม เป็นหมวดใช้สอย เราจึงขออนุมัติโอน 6 ,500 บาท มาเป็นครุภัณฑ์  
     ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมประตู ค่าซ่อมแซม หมวดค่าใช้สอย เปลี่ยนหมวดมา  
      ค่ากระจก ขนาด 36 X84 หนา 5” จํานวน 1 บาน จํานวนเงิน 1,800 บาท 
     ค่ารางเลื่อน   จํานวน 1 ชุด  จํานวนเงิน 1,300 บาท  
     ค่าเลาประตู พร้อมกรอบ  จํานวน 1 ชุด  จํานวนเงิน 2,200 บาท  
     ค่าแรง    จํานวน 1 ชุด  จํานวนเงิน 1,200 บาท  
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,500 บาท  
     นําเรียนต่อประธานสภาฝากถึงท่านสมาชิก ขอบคุณครับ  
 



15 
 

นายประยุทธ  เกษี  - ที่ท่านปลัดได้ชี้แจงสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจ มีความจําเป็นที่จะซ่อมประตูในห้อง
ประธาน     รองปลัดงบประมาณมีตั้งไว้ของอนุมัติโอนเป็นไปตามท่ีจะทําถ้าไม่มีท่านใดสอบถามใน  
     ระเบียบวาระ 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 เพ่ือซ่อมประตู  
     สํานักงาน (ห้องรองปลัด) นะครับ  
      3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 สํานักปลัด ดังนี้  
  3.4.1จัดซื้อเตียงเข็นผู้ป่วยฉุกเฉินแบบมีล้อ (แบบอลูมิเนียม) ประจํารถ EMS 

(stretcher for ambulance car)  
  3.4.2 จัดซื้อกล่องสัญญาณเสียงไซเรนขนาดกําลังขับ 200 วัตต์พร้อมลงโปรแกรมเสียง

และลําโพงขนาดเสียง ขนาด 200 วัตต์ ประจํารถ EMS  
  3.4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ

เครื่องเสียงห้องประชุมธรรมาภิบาล ในระเบียบนี้ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี้
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ก็โอนมาทํา 3 อย่าง 1. ซื้อรถเข็น เตียงผู้ป่วย  
2. กล่องสัญญาณไฟ 3. ซื้อเครื่องเขียน ส่วนรายละเอียดโอนมาอย่างเพียงพออย่างไรก็
จะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือปลัด ได้ชี้แจ้งต่อท่ีประชุม เรียนเชิญครับ 

 
นายสมบูรณ์  แข้คํา  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัด อบต.    กรณีวาระการโอนงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบวาระมีอยู่ 3 ข้อ มีข้อย่อยด้วยกันจะนํา  
     เรียนต่อท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ ข้อ 1 จัดซื้อเตียงเข็นผู้ป่วยประจํารถ EMS ท่านก็ 
     จะเห็นรถ EMS  เรา เราซื้อรถเตียงก็มาพร้อมกันใช้งานมาเกือบ 10 ปี เตียงตรงนี้  
     มันจะเป็นเตียงดันขึ้นไปบนรถก็พับลงมามันจะเป็นเตียง ถ้าเข้าไปในช่องแคบๆรถเข้า  
     ไม่ได้เตียงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเก้าอ้ีเลื่อนได้ เข็นเข้าไปรับคนป่วยออกมา  
     เพราะฉะนั้นทางพนักงานกู้ชีพของเราได้ ทําหนังสือรายงานเข้ามาประสบอุบัติเหตุ  
     ในการรับผู้ป่วย ผู้ป่วยตกเตียงเพราะเตียงมันหักดีที่ผู้ป่วยไม่เป็นไรมากจะมีแผ่น  
     กระดานด้วยเตียงใช้ไม่ได้มันหมดสภาพแล้วก็เลยจะขอโอนงบประมาณ มาจัดซื้อใหม่  
     จะเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมในวงเงิน 60,000 บาท ก็คงจะใช้งานได้นานพอสมควร  
     ข้อที่ 2 สัญญาณเสียง ตอนนี้ก็เสียไม่มีเสียง ไม่มีแสงช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้ต้องซื้อ  
     เปลี่ยนชุดใหม่เลยก็ไปสืบราคาตามท้องตลาดเลยขอจัดซื้อใหม่ในวงเงิน 32,000 บาท  
     ข้อที่ 3 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้อง  
     ประชุม ห้องประชุมเรา เมื่อก่อนเราใช้ระบบไมค์สายตั้งแต่เริ่มปรับปรุงห้องประชุม  
     ใหม่ก็หายไปและก็ทรุด เหลือไมค์ 2 ตัว เวลาอบรมท่านก็คงเห็นท่านนายกบอกว่าให้  
     ปรับปรุงใหม่ ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปสืบราคาตามท้องตลาด ก็จะปรับปรุงใน  
     ห้องประชุมใหม่ได้รับคําชี้แจงจากผู้ไปประสานงานมามีรายการทั้งหมด 19 รายการ  
     ค่าติดตั้งอยู่ที่ตามเอกสารแนบวงเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
     3 รายการนี้ โอนมาจากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเงินค่าจัดซื้อที่ดินของ  
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ จัดตั้งไว้ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ครั้งแรกคุยกัน  
     ว่าในปี พ.ศ. 2565 ว่าจะขยายศูนย์บ้านสังข์ ขอซื้อที่ดินด้านหลังท่านอ่างทอง ก็อยู่  
     นะครับ ตอนนั้น คิดว่าเขาจะขายไม่แพง 200,000-300,000 เลยมาตั้งงบประมาณไว้  
     เขาเลยไม่ขายถ้าขายเขาจะขายในราคาสูง 500,000-600,000 บาท เราก็เลยไม่ซื้อ  
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     จะสิ้นปีงบประมาณแล้วจะขอรบกวนตรงนี้ 400,000 บาท มาทํา 3 รายการตรงนี้  
     ทั้งหมด 212,000 ส่วนที่เหลือ 188,000 ส่วนที่เหลือก็ขอโอนไปทําน้ําประปาใน  
     ข้อ 3.5 ต่อไป เดียวผมจะชี้แจงอีก  
   จะขอโอนมา 212,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือ 188,000 บาท  
 มาจัดซื้อเปล ประจํารถ EMS กล่องสัญญาณเสียงไซเรน และซื้อเครื่องเสียงในราคา 

212,000 บาท ในวาระนี้ก็ได้นําเรียนต่อท่านประธานไปถึงสมาชิก ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี   -   ครับท่านปลัดก็ได้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ต่อไปก็จะให้โอกาสท่านสมาชิกได้สอบถาม  
ประธาน     ในระเบียบวาระนี้ทั้ง 3 โครงการ เชิญครับ  
 
นายสมัย  บัวระบัน  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในเรื่องของ  
ส.อบต.หมู่ที่ 3    รถ EMS ที่ผมได้ดูรายละเอียดมาแล้ว ชํารุดใช้งานเยอะแล้วก็เครื่องเสียงทุกท่านก็ได้  
     เห็นปัญหาอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับ ในส่วนของเครื่องเสียงในห้องประชุมเรานั้น 
 
     รับแขกบ้านแขกเมืองมาไม่น้อยที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว แล้วก็รถ EMS เตียงชํารุด 
     ผุพังซื้อใหม่ วันหนึ่งผมนึกได้ว่ามีคนป่วยที่หมู่บ้านแมตตามรถ EMS พนักงานบอกรถ  
     ไม่อยู่ไปรับผู้ป่วยที่ตําบลนาโพธิ์มีเรื่องสอบถามครับ รับผู้ป่วยต่างตําบลเป็นอย่างไร  
     หรือเรามีข้อตกลงกับตําบลอ่ืนหรือไม่รายละเอียดอย่างไรอยากทราบหรือตําบลสะอาด  
     สมบูรณ์อนุเคราะห์หลายตําบลเรียนถามเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -   มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธาน 
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา  -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนําเรียน  
ปลัด อบต.    ครับ ท่านสมัยในประเด็นรถ EMS ปกติเราจะใช้ในพื้นท่ีหลักในกรณีรับต่างพ้ืนที่ก็จะ  
     เป็นศูนย์สั่งการของร้อยเอ็ด 1669 เขาจะแจ้งสมมุติว่าพื้นที่นาโพธิ์เขาไม่ว่าง  
     ตําบลโนนตาล หรือตําบลรอบเมืองเราจะรับประจํา เขาจะแจ้งให้เราที่เราอยู่ใกล้ไปรับ  
     แทน บางทีอาจเกิดเหตุรถเราไม่อยู่ไปรับผู้ป่วยอยู่ถ้าเกิดเหตุเรามีผู้ป่วยซ่อน  
     เรากลับมาช้าเขาเรียกเราไป เราก็ได้ค่าตอบแทนนะครับรถเรา เขาเรียก BLS ออกเหตุ 
     เราจะได้ครั้งละ 500 บาท ถ้าเป็นรถกู้ชีพ SR ของตําบลอื่น เขาจะได้แค่ 350 บาท  
     ของเราจะได้ 500 บาท จะไปตําบลไหนก็ได้นี้คือเหตุผล ทําไมเราไปรับเขา บางครั้ง  
     สมมุติว่าเราจะไปศึกษาดูงาน กู้ชีพไปหมดนะครับเขาก็จะแจ้ง ว.14 กับศูนย์สั่งการเขา  
     จะรู้เลยว่าเราหยุด 4-5 วัน เขาก็จะเรียกรถจาก ต.นาโพธิ์ ตําบลโนนตาล ตําบล  
     เมืองทอง ตําบลแคนใหญ่ ของโรงพยาบาลมารับแทน เป็นการช่วยเหลือกันในเขตของ  
     เราจะดีท่ีสุดตําบลเมืองทองจะไม่ค่อยออก ตําบลนาโพธิ์ บางทีก็หาคนขับรถไม่ได้  
     ส่วนใหญ่เขาจะใช้รถเราบ่อยที่สุด คือ บ้านแก่นทรายแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เงินอยู่หน่วย  
     กู้ชีพเขาทําเงินปีละ 500 ,000 บาทข้ึน ส่วนอื่นก็จะเป็นกําไรในเรื่องของการบริการ  
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     ส่วนปัญหาที่เสนอมา ท่านอ่างทองสะท้อนมาก็แก้ไขได้ตรงนี้บางทีเกิดเหตุตอนดึก  
     เขาจะมีรถกลับไหม เหมือนท่านนายกแจ้งแล้วว่าให้ไปถามคนไข้ก่อนว่าจะได้กลับไหม  
     สมมุติว่าเรากลับมาก่อนมีเคสซ้อนอีกไหม คนไข้ก็สามารถโทรมาป้องกันเพราะว่า  
     ตําบลสะอาดสมบูรณ์เราเข้าเวร 24 ชม. อยู่แล้วเราสามารถเอารถคันเก่าไปรับได้ถ้า  
     ไม่มีรถกลับต้องให้เขาประสานงานมาท่ี หน่วยกู้ชีพ อบต.เรา ก็ไปรับได้ก็แก้ปัญหา  
     แบบนี้ต่อไปก็คงไม่มีปัญหา นําเรียนข้อสอบถาม 2 ข้อครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -  เราก็คงชัดเจนนะครับทั้งหมดก็คือ EMS ของตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรา ท่านปลัด  
ประธาน    บอกว่าดีที่สุดแล้วในระแวกนี้ จริงก็เห็นบ่อยมากของตําบลเราทั้งหมดข้ึนอยู่กับศูนย์  
     สั่งการจะเป็นคําสั่งแต่ละเคส ถ้าเหตุเกิดไกล้ๆ เขาจะเรียกไกล้เคียงถ้าของโรงพยาบาล  
     ไม่ว่างก็จะให้สอบถามประเด็นข้อสงสัยสมาชิกหลายท่านอาจจะไม่รู้เรื่องในระบบ  
     การบริหารจัดการครอบคลุมการสั่งการในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ EMS ซึ่งใน 
     ระบบเคสต่างๆ ผ่านโรงพยาบาลทั้งหมดต้องผ่านการอบรมในการช่วยเหลือ เบื้องต้น  
     ของผู้บาดเจ็บสิ่งที่ตามมา คือ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เจ้าหน้าที่ทํางานเขาอยู่ใน  
     สถานะแบบไหน อบต.จ้างหรือโรงพยาบาลจ้างที่รู้ๆ ว่าเคสละ 500 ปีละ  
     500 ,000 บาท ทั้งหมดเขาก็จะโอนให้ อบต.แล้ว อบต.จ้างซึ่งหลายท่านก็คงจะยังไม่  
     ทราบว่าเดี๋ยวนี้เหลือกี่คน ที่ผ่านการอบรมแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้จ้างเขาแบบไหนก็  
     อยากให้ท่านปลัดเพิ่มเติมนิดนึ่ง เชิญครับ  
   (คุ้มดอนชาด) ก็เหมือนกันเป็นคุ้มท่ีแล้งตลอดกาล หมายถึง น้ําไปไม่ถึง มันอยู่สูง มี

ปัญหาตลอดเราเจาะอยู่ในที่ป่าที่ดอนปู่ตาถ้าเปิดทั้งหมดคุ้มดอนชาดจะไม่มีน้ําเลย ถ้า
หน้าแล้งเราจะเอาน้ําไปเติมทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2-3 คัน พอดีมี อบจ. มาขุดเจาะ
ปริมาณน้ําอาจจะไม่เยอะเหมือน หมู่ที่ 14 คุ้มเล็กๆ อาจจะเพียงพอไหมก็เลยจะไปทํา
แบบเดียวกัน คือจะนําถังในวัดไปตั้งไว้ที่คุ้มดอนชาด เพราะว่าในวัดมี 2 ถัง 
งบประมาณ 112,000 บาท รวมทั้ง 2 หมู่บ้าน จะใช้เงิน 331,800 บาท ทั้ง 2 แห่ง ที่นี้
ก็เลยจะของบประมาณนําไปใช้ในโครงการนี้ เราจะมีเงินจากซื้อที่ดินที่เราโอนไปแล้ว 3 
รายการ ก็จะเหลืออยู่ 188,000 ก็ยังไม่พอเราก็เลยขอโอนจากกองการศึกษา 30,000 
บาท ไม่ได้ดําเนินโครงการ ช่วงโควิดไม่มีใครทําอะไรเลย และโครงการมอบเกียรติบัตร
ให้ศูนย์เด็กพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ 13,800 จึงขอโอนมาและก็ขอโอนจากสํานักปลัด 
หมวดค่าใช้สอยอยู่งานสาธารณสุขที่ว่าจะซ่อมไป ซ่อมไม่ได้มันคนละหมวดจะเหลืออยู่ 
49,500 บาท เราขอโอนมา 40,000 บาท และโอนจากสวัสดิการสังคมในโครงการ
คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเราตั้งไว้ 100,000 บาท ตรงนี้
เหลืออยู่ 90,000 กว่าบาท ขอโอนมา 60,000 บาท รวมแล้วขอโอนต่างหมวด 
143,800 บาท  รวมกับ  188,000 บาท  รวมทั้งหมด 331,800 บาท พอดีก็จะไป
ดําเนินการประปาของ 2 หมู่บ้านนี้ รายละเอียดท่าน ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจ้งแล้วในเรื่อง
งบประมาณ นําเรียนต่อท่ีประชุม ขอบคุณครับ 

 
นายประยุทธ  เกษี  -         ท่านปลัดก็แจ้งที่มาที่ไปของงบประมาณกระจ่างแล้วมีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธาน 
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนประธานที่เคารพคณะผู้บริหารทุกท่านและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2    ท่านคงได้ทราบแล้ว เรื่องน้ําประปาทั้ง 2 หมู่บ้าน หนองแข้ หมู่ที่ 14 ขุดเจาะไว้  
     แต่เป็นพื้นท่ีของของ ต.นาโพธิ์เราจะไปทําการก่อสร้างเพ่ิมประปาหอสูงให้กับพ่ีน้อง  
     หนองแข้ หมู่ที่ 14 ได้ใช้น้ําประปาแต่เป็นเขตของ ต. นาโพธิ์ ที่ปลัดชี้แจง ทําหนังสือ  
     ไปแล้วเขายังไม่อนุมัติ ถ้าเขาไม่อนุมัติก็ไม่ได้ก่อสร้างทางด้านผู้บริหาร ท่านวางแผนไว้  
     หรือไม่ว่าจะแกปัญหาอย่างไร ให้พ่ีน้องหมู่ที่ 14 บ้านหนองแข้ได้ใช้น้ําประปา  
     ประโยชน์ เป็นของสะอาดสมบูรณ์แต่พ้ืนที่ของตําบลนาโพธิ์ต้องเข้าใจงบประมาณท่ี  
     จะไปทําการก่อสร้างทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทํารายละเอียดให้สมาชิกได้ดูรายละเอียด  
     ถ้าไม่ผิดระเบียบผมก็เห็นด้วยที่พ่ีน้องจะได้ใช้น้ําประปา อย่างไรก็ฝากท่านนายกดูแล  
     ตําบลเรา ขอบคุณครับ 
 
นายประยุทธ  เกษี -   เชิญ ท่านนายก ตอบข้อซักถาม เชิญครับ  
ประธาน 
 
นายสหาย  สังฆะมะณี -   กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน ตอบข้อซักถาม ท่าภาษิตคือเรื่องน้ํา  
นายก อบต.    ของเราก็ขอไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมด 9 แห่ง พึ่งได้ 3 หมู่บ้าน ติดตามมา  
      ตลอดระยะเวลาหลังมันสดุดเหตุผลทุกคนรู้ เราก็เริ่มกันใหม่นะครับเราก็รอก่อนในการ  
      ขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. ท่านมีเครื่องจักรในเรื่องของการขุดเจาะต้องรอไปก่อน  
      ให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนก็พูดไปแล้วในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ยังพอใช้ได้  
      ได้ปรึกษากับท่านปลัดท่านว่าทําได้นายกก็เลยทําในปี 65 ส่วนในเรื่องของขออนุญาต  
      สถานทีใ่นส่วนของ ต.นาโพธิ์ ผมได้โทรหาท่านอยู่อยากให้ท่านช่วยให้สภาเขาพิจารณา  
      อนุมัติให้หน่อย วันนี้เขาก็มีประชุมเหมือนกัน ส่วนที่เขาจะพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ  
      หรอืไม่ข้ึนอยู่กับสภา ส่วนในเรือ่งงบประมาณการ ก็คงเปน็ไปตามหลักประมาณการ  
      ของกองช่าง ส่วนในเรื่องของหลักการแล้วเราจะทําในระบบขอความร่วมมือจาก  
      หนว่ยงานทีมี่สว่นเก่ียวข้องขอบคุณท่านประธานครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี -   ครับ ก็ชัดเจนนะครับในข้อเป็นห่วงของ อบต. ใกล้เคียงผมว่าไม่มีปัญหา ทั้งหมดที่โอน  
ประธาน    มาทําสรุปให้ท่านสมาชิกทราบว่าเป็นงบประมาณตั้งไว้ปี พ.ศ. 2565 แต่ดูแล้วว่าหน้า  
     จะไม่ได้ใช้ท่านนายกกับทางเจ้าหน้าที่งบประมาณเลยไปดูสุดท้ายก็โอนมาทําตรงที่  
     เดือดร้อนแล้วก็ตรงท่ีอยากแก้ไขต้องทําอย่างรวดเร็วคงชัดเจนแล้วนะครับ  
 
นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - กราบเรียนประธานที่เคารพคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน เรื่องน้ําประปาก่อนอื่น  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้นําเครื่องจักรมาขุดเจาะให้ต่อมาก็ได้ยินว่าเป็นพื้นที่  
     ต.นาโพธิ์ ผมก็ไม่นิ่งดูดายครับโทรหาทั้งท่านประธานสภา ท่านสมาชิกของ ต.นาโพธิ์  
     ก็สนิทสนมกับผม เมื่อเช้าก็โทรหาผมคิดว่าไม่มีปัญหาเป็นประโยชน์ของพ่ีน้อง  
     ประชาชนขอให้สมาชิกเห็นใจหมู่ที่ 14 ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
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นายประยุทธ  เกษี  -   ที่ประชุมอยู่ในวาระท่ี 3.5 ซึ่งมี 2 โครงการ ปรับปรุงประปา หมู่บ้านหนองแข้และ  
ประธานสภา    ปรับปรุงประปาหมู่ที่ 7 บ้านสงยาง (ดอนชาด) ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมขอมติ  
     ที่ประชุม 3.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ของกองช่างใคร  
     เห็นชอบ 2 โครงการ ยกมือครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์  
     3.6 เพ่ิมวาระพิจารณาบรรจุข้อบัญญัติ เรียกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
     ตําแหน่งที่ว่างลงซึ่งตามระเบียบข้อบังคับด้วยการประชุมก็จะไปอยู่การประชุมครั้ง  
     แรก เราก็จะทําตามระเบียบข้อบังคับหลายท่านก็คงทราบแนวทางปฏิบัติมาแล้ว  
     ข้อ 13,15,18 หรือ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 มาตรา 57  
     ก็จะดําเนินการเลยนะครับ ต่อไปก็จะเลือกเลขานุการแทนตําแหน่งที่ว่างก็จะเชิญท่าน  
     สมาชิกได้เสนอชื่อครับ  
 
นายวิรัญ  ภูเนตร  -   ผมขอเสนอ นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. เป็นเลขานุการ ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 
 
 
นายประยุทธ  เกษี  -   มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับไม่มีขอผู้รับรองครับ  
ประธาน   1.นายทองมา  ธุรกิจ เป็นผู้รับรอง  

  2.นายทองสุข  วรนาม เป็นผู้รับรอง ตามด้วยข้อระเบียบว่าด้วยการประชุมวิธีการ  
  เลือกเลขานุการสภาถ้าเสนอ 1 คน ก็ถือว่าผู้นั้นดีรับการเลือกจากที่ประชุมสภานะ  
  ครับ ก็เป็นอันว่าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วน  
  ตําบล นายสมบูรณ์  แข้คํา ทําหน้าที่แทน เลขาตําแหน่งที่ว่างลง ขอบคุณครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4            -  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประยุทธ  เกษี     ต่อไปก็เข้าสู่วาระอ่ืนๆ แจ้งที่ประชุมทราบทุกท่านได้ระเบียบวาระประชุมสมัยที่ 3  
ประธาน    ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องงบประมาณ  
     รายจ่ายประจําปีเพ่ิมมา ถ้าจะให้เหมาะสมเราก็แต่งกายเครื่องแบบเหมือนเดิมระเบียบ  
     วันสุดท้ายวันที่เราจะประชุมในการแปรญัตติลงมติข้อบังคับใช้ในปีงบประมาณ  
     หน้าจะเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2565 แจ้งล่วงหน้าแล้วกัน แต่ถ้าระเบียบยังไม่เสร็จ  
     ซึ่งสมัยนี้แต่ละสมัยตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ 15 วัน ก็จะไปปิดวันที่ 24 อีกเรื่อง  
     ท่านนายกก็คงอยากพูดกับท่านสมาชิกโครงการไปศึกษาดูงานตามโครงการที่  
     กําหนดไว้ซึ่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต. ท่านก็คงอยากพูดคุยให้ท่านสมาชิก  
     ได้รับทราบ เชิญครับ   
 
นายสหาย  สังฆะมะณี -   กราบเรียนประธานที่เคารพทุกท่าน และสมาชิกทุกท่าน วันนี้สภาเราใช้เวลา  
นายก อบต.    พอสมควร นําเรียนเรื่องของโครงการที่เราดําเนินการสถาเห็นชอบในการพิจารณา  
       อนมัุติโครงการเงนิจา่ยขาดเงินสะสมทัง้หมด 15 โครงการ นําเรียนให้สภาของเราให้  
     ทราบตอนนี้เราทําสัญญาไปแล้ว 8 โครงการ ยังเหลืออีก 7 โครงการ  
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     ร่องน้ํา 3 โครงการ คสล. 4 โครงการ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 10 จะทําสัญญาไป  
     เรื่อยๆ นอกนั้น 8 โครงการ ได้ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมากําลังดําเนินการ  
     อยู่ในการจัดการ จัดทําเริ่มต้นที่หมู่ที่ 3 ก่อนส่วนโครงการที่ขออุดหนุนเฉพาะกิจ  
     ของตําบลสะอาดสมบูรณ์ ที่ขอไปในเรื่องขอใช้เงินที่เหลือจ่ายที่เราขอไป 1,080,000  
       ทําถนนไปบา้นดอนศรีวไิลถึงบา้นกาหลง ผูบ้รหิารอยากทําเสน้นี้ให้เสร็จ เงนิเหลือจาก  
     จ่ายกรมไม่ได้การอุดหนุนมาเลยกองช่างได้ดําเนินการในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
     ของปี 2566 เห็นไปจัดสรรมาแล้วสะอาดสมบูรณ์ ของเราได้ 3 เส้น ถนน ม.3  
     ไป หมู่ที่ 14 ระยะทาง 380 เมตร ได้รับงบประมาณ 915,600 บาท  
     หมู่ที่ 5 630 เมตร ถนนไปหนองหญ้าไทร 850 เมตร 1,900,000 ก็ยังจะมีส่วนได้  
     พัฒนาตรงนี้ได้ เราจะค่อยๆ ขอไปทุกปี อีกเรื่องหนึ่งการพัฒนาหนองน้ํา หนองแวง  
       หนองหูลงิ โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีดผีมจะตามอีกที ห นองแวงได้รับงบประมาณ  
     จัดสรร 3,060,000 กว่าบาท ส่วนหนองหูลิงได้รับงบประมาณจัดสรรมา  
     3,500,000 กว่าบาท เขาว่าได้งบประมาณมาเยอะเรื่องของเขาว่าขุดทดแทน  
     จึงนําเรียนต่อที่ประชุมขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี -   มีใครจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านสมัย ครับ  
ประธาน 
 
นายสมัย  บัวระบัน  -   กราบเรียนประธานที่เคารพคณะผู้บริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอชี้แจงใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3     สภาขอเราให้รับทราบ หมู่ที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารได้รับโครงการเททับ  
     คสล. เขาเริ่มทํางาน 2-3 วัน วันนี้ผมได้สอบถามกับผู้รับเหมาแล้วเขาจะเทให้แล้ว  
     เสร็จวันนี้ ผมฝากท่านไปถึงสมาชิกให้ทราบบ้านแมต หมู่ที่ 3 เนื่องจากท่านนายกพูด  
     ไปเมื่อสักครู่ หนองแวงได้รับความอนุเคราะห์ 3,060,000 บาท ขอบคุณสําหรับสิ่งที่  
     พี่น้องได้รอคอยมานานหลายปี ประสบความสําเร็จเรียกว่าจะ 100 % แล้วผมเคยบอก  
     กับท่านแล้วว่าท่านจะทําอย่างไรขอให้ตําบลของเรามีความอยู่ดีกินดีผมขอสนับสนุน  
     ท่านอยู่แล้ว ผมเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับท่าน  
 
นายประยุทธ  เกษี -   ดีใจด้วยนะครับ สําหรับหมู่ที่ได้โครงการพิเศษไปดําเนินการเร่งด่วนแล้วสําหรับ  
ประธาน     โครงการวาระนี้ที่ผมแจ้งโครงการศึกษาดูงานท่านนายกมีอะไรอีกไหมครับ  
 
นายสหาย  สังฆะมะณี -   กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องศึกษาดูงานปีนี้มี  
นายก อบต.    หลายองค์ประกอบหลายปีแล้วที่ไม่ได้ไปก็รอการประสานอยู่ที่เราจะไปศึกษาดูงาน  
     ต้องดูก่อนว่าจะแจ้งให้ทราบอีกที ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี -   มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ  
ประธาน     
 
ปิดประชุม เวลา 15.00 นาฬิกา 
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      ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               นางเอมอร  บญุศักดิ์รกัษา 
       ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               นายภาษิต     ธุระกิจ 
         ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       นายสมัย  บัวระบัน 
        ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ 
          ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 
 
 
      ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       นายประยุทธ  เกษี 
      ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
สมัยสามัญท่ี 3/2565 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 10 สิงหาคม  2565 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

*********************************** 

 

 



 

 

 

 

 


